

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิต PTA และกิจการบริษัทสาธารณูปโภค ในประเทศโปรตุเกส

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ไอวีแอล โดย บริษัท Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม มีความตั้งใจที่จะเข้าซื้อทรัพย์สินของโรงงานผลิต PTA ของบริษัท Artlant PTA S.A. (“Artlant”) ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซินีส (Sines) ประเทศโปรตุเกส โดยโรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิต PTA อยู่ที่ 700,000 ตันปี

นอกจากนี้ INBV ได้ลงนามในสัญญาซื้อทรัพย์สินของบริษัท Artelia Ambiente, S.A., ประเทศโปรตุเกส (“Artelia”) เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินของกิจการบริการสาธารณูปโภคของ Artelia ที่ตั้งอยู่ติดกับโรงงาน PTA ของ Artlant โดย Artelia เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบด้วยไฟฟ้า (กำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 40 เมกะวัตต์) ใอน้ำ น้ำดีมิน (demineralized water) ระบบบำบัดน้ำเสีย และไฮโดรเจน แก่โรงงาน PTA ของ Artlant

เนื่องด้วย PTA เป็นธุรกิจหลักของไอวีแอล บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าโรงงาน PTA ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซินีส (Sines) ประเทศโปรตุเกสนั้น จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจโพลีเอสเตอร์ของบริษัทในกลุ่มไอวีแอล และตลาดการค้าในประเทศโปรตุเกส รวมทั้ง ประเทศต่างๆ ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เริ่มก่อตั้ง Artlant และ Artelia ประสบปัญหาทางการเงิน ทรัพย์สินดังกล่าวจึงถูกใช้สำหรับดำเนินการผลิตเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และต่อมาได้หยุดดำเนินการผลิต โดยที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี และอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการใช้งานของผู้ประกอบการรายใหม่

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทคาดว่า การเข้าซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวिक รอย เซาร์ดูรี)
เลขานุการบริษัท